

## ประกาศกรมสรรพสามิต



เรื่อง ลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจัดทะเบียน



(ฉบับที่ ๔๑/๒๕๔๔)



อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนดลักษณะ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจัดทะเบียนของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจัดทะเบียน ตามทะเบียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับจดไว้ เลขที่ ๗๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นเครื่องหมาย แสดงการเสียภาษีจัดทะเบียน เป็นสิ่งพนักฝาเกลียว ทำด้วยพลาสติกสีขาว ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๘ เซนติเมตร พื้นด้านหน้าฝาสีแดงมีเส้นวงกลมสีขาวล้อมรอบ ภายในเส้นวงกลม ด้านบนมีอักษรภาษาไทยและเครื่องหมายลูกศรสีขาว คำว่า “ ← เปิด ปิด → ” ถัดลงมามีอักษรภาษาอังกฤษสีขาว คำว่า “Coca-Cola®” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “เครื่องดื่ม โคคา- โคลา” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “ปริมาตรสุทธิ 1.25 ลิตร” ถัดลงมา มีสัญลักษณ์ ตัวเลขและอักษรภาษาอังกฤษสีขาว คำว่า “© 1996 The Coca-Cola Company” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)”

๒. เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจัดทะเบียน ตามทะเบียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้รับจดไว้ เลขที่ ๗๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นเครื่องหมาย

แสดงการเสียดทานที่ชัดเจน เป็นสิ่งฝักฝายเกลียว ทำด้วยพลาสติกสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๘ เซนติเมตร พื้นด้านหน้าฝาสีแดงด้านนอกมีอักษรภาษาไทย และเครื่องหมายลูกศรสีขาว คำว่า “เปิด  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ปิด” ถัดเข้ามามีเส้นวงกลมสีขาวล้อมรอบภายในเส้นวงกลมด้านบนมีอักษรภาษาอังกฤษสีขาว คำว่า “Coca-Cola®” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “เครื่องดื่ม โคคา-โคลา” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “ปริมาตรสุทธิ 2 ลิตร” ถัดลงมา มีสัญลักษณ์ ตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษสีขาว คำว่า “© 1996 The Coca-Cola Company”

๓. เครื่องหมายแสดงการเสียดทานที่ชัดเจน ตามทะเบียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดไว้ เลขที่ ๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียดทานที่ชัดเจน เป็นสิ่งฝักฝายเกลียว ทำด้วยพลาสติกสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๘ เซนติเมตร พื้นด้านหน้าฝาสีน้ำเงินและส่วนบนมีรูปร่างกลมสีขาว มีเส้นวงกลมสีขาวล้อมรอบ ภายในเส้นวงกลมด้านบนมีอักษรภาษาไทยและเครื่องหมายลูกศรสีขาว คำว่า “  เปิด ปิด  ” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยและสัญลักษณ์สีขาว คำว่า “สไปรท์” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “เครื่องดื่ม สไปรท์” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “ปริมาตรสุทธิ 1.25 ลิตร” ถัดลงมา มีสัญลักษณ์ ตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษสีขาว คำว่า “© 1996 The Coca-Cola Company” ถัดลงมา มีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)”

๔. เครื่องหมายแสดงการเสียดสีภษาจดทะเบียน ตามทะเบียนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดไว้ เลขที่ ๗๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียดสีภษาจดทะเบียน เป็นสิ่งพนักฝากลีสว ทำด้วยพลาสติกสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๘ เซนติเมตร พื้นด้านหน้าฝาสีน้ำเงินและส่วนบนมีรูปวงกลมสีขาว ด้านนอกมีอักษรภาษาไทยและเครื่องหมายลูกศรสีขาว คำว่า “เปิด  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  ปิด” ถัดเข้ามามีเส้นวงกลมสีขาวล้อมรอบ ภายในเส้นวงกลมด้านบนมีอักษรภาษาไทยและสัญลักษณ์สีขาว คำว่า “สไปรท์” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “เครื่องดื่ม สไปรท์” ถัดลงมามีอักษรภาษาไทยสีขาว คำว่า “ปริมาตรสุทธิ 2 ลิตร” ถัดลงมามีสัญลักษณ์ ตัวเลข และอักษรภาษาอังกฤษสีขาว คำว่า “© 1996 The Coca-Cola Company”

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สุริยน วรวิทยานนท์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจดทะเบียนภษา ๒

ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต